



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ๙๗๓/๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอรายงานการประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดประชุมประชาคมเมืองไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จึงขอเสนอรายงานการประชุม ฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุพิชฌาย์ ราชแข่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

นายเฉลิมเกียรติ อุดจันทรวงศ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ว่าที่ร้อยโท

๐ 1 ๕.ค. 2565

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดพิจารณา

(จิรภาคม ลาปราบ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

(นายประเสริฐ พงษ์ชिरมิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

รายงานการประชุม
ประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประธานในที่ประชุม นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
ที่ประชุมพร้อม ขอกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

-ขอกล่าวสวัสดิ์คณกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และประชาคมเมืองบ้านไผ่ทุกท่าน ประธานวันนี้เป็นการประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ เมื่อวานนี้ งานประเพณีปิงเถ่ากงม่า ทางเทศบาลก็ได้ไปร่วมงานและขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะเป็นการประกวดหนูน้อยลอยกระทง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะเป็นการประกวดนางนพมาศ จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่าน ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

เนื่องจากการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

มติประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

๓.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ร้อยโทวิฑิตยา ลาดปราบ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-ขอมอบฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด
-เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับในหัวข้อ ๓.๑ เป็นเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ วันนี้จะเป็นประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นและวันนี้ก็ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนเข้าร่วมฯ ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล อสม. ประธานคณะกรรมการสตรีแม่บ้าน อปพร. คณะกรรมการชุมชน องค์กรภาคประชาชน ซึ่งจะมาพิจารณาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับในแผนพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ร่วมกันพิจารณา ครับ

ขออนุญาตนำเรียนถึง “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็ได้ดำเนินการ จัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจะเป็นแผนที่ครอบคลุม ๕ ปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จะประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ดังนี้

วิสัยทัศน์

"บ้านไผ่เมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมคมนาคม แหล่งการค้า
น้อมนำศาสตร์พระราชามุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

๑. พัฒนาเมืองบ้านไผ่ให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาศักยภาพเมืองบ้านไผ่ ที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ให้อยู่ดี กินดี อยู่รอดปลอดภัย
๕. พัฒนาด้านการศึกษาพร้อมยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
๖. พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักศาสตร์พระราชามุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-การกำหนดสัดส่วนประชาคมเมืองบ้านไผ่

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดแนวทาง
ในส่วนของรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. การประชุมประชาคมท้องถิ่น

หมายถึง การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มาประชุมกันเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมระดับภาพรวม คือ **ประชาคมระดับเมือง** สำหรับ
เทศบาลเมือง

ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดวัน เวลา สถานที่ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมและ
ทำการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓
วัน และให้ทำการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย

๒. รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น

เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นกำหนดรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่นและประกาศให้มีการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ดังนี้

เทศบาลเมือง ประกอบด้วย

รายการ	จำนวน
(๑) สมาชิกสภาเทศบาล	๑๘ คน
(๒) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีนอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่	๒๐ คน
(๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่	๕ คน
(๔) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/ กลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่เทศบาลเมือง	๓๐ คน
รวมทั้งสิ้น	๗๓ คน

สำหรับวันนี้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประชาคมเมืองบ้านไผ่ ประชาชนทั่วไป และหัวหน้าส่วนราชการ ประมาณ ๑๑๐ คน สำหรับเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้ก่อนครับ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

๓.๒ รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามขั้นตอน ดังนี้

-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้รวบรวมข้อมูล แผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงจากโครงการ/กิจกรรมในเทศบาลฯ ด้งประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ในครั้งนี้สำเร็จ

ลู่วงไปด้วยดี เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะนำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ
เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
สำหรับรายละเอียดขอเชิญฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชาคมทุกท่าน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
หมวด ๕ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ได้มีการประชุม ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และได้เสนอร่างต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ แผนการดำเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

- ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-ส่วนรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ปรากฏตามเอกสารที่อยู่ในมือของท่าน ขอให้ตรวจสอบดู
รายละเอียดไปพร้อมกัน

-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๗๒
หน้า แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ เริ่มหน้าที่ ๑-๓ ประกอบด้วย

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม เริ่มหน้าที่ ๔ ขอสรุปดังต่อไปนี้

สำหรับแบบฟอร์มจะมีอยู่ ๒ แบบ คือ

แบบ ผด.๐๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

๒.๑ บัญชีสรุปรายงานโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปรายงานโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย การลงยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

หน้าที่ ๕-๖ เป็นบัญชีสรุปรายงานโครงการและงบประมาณ รวมโครงการทั้งสิ้น ๑๔๓ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๑๘๓,๑๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานที่ ๑ คือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๓ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

แผนงานที่ ๒ คือแผนงานเคหะและชุมชน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๑ ของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๘ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑๒,๓๘๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประกอบด้วย แผนงานสาธารณสุข

แผนงานที่ ๑ คือ แผนงานสาธารณสุข มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑,๘๖๕,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒ ของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองสาธารณสุข

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ

๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑,๘๖๕,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ ๑ คือ แผนงานการศึกษา มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๒๓,๘๘๕,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๖ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองการศึกษา

แผนงานที่ ๒ คือ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองการศึกษา

แผนงานที่ ๓ คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองสวัสดิการสังคม

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๖ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๒๕,๔๓๕,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๗ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานที่ ๑ คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานที่ ๒ คือ แผนงานเคหะและชุมชน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๔๙๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๕๒๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ ๑ คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานที่ ๒ คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองสวัสดิการสังคม

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ ๑ คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานที่ ๒ คือ แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานที่ ๓ คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองสวัสดิการสังคม

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙ ของงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ ๑ คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล, กองการเจ้าหน้าที่ , กองคลัง, กองยุทธศาสตร์ฯ

แผนงานที่ ๒ คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองสวัสดิการสังคม รวมยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๐ ของงบประมาณทั้งหมด

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณจำนวนโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๔๔,๑๘๓,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทั้งหมด

-ต่อไปเป็นแบบ ผด.๐๒ ซึ่งเป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ รายละเอียด จะถูกจัดเรียงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

เริ่มจากหน้า ๗-๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาต้นระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท

๒.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๒ โครงการงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หน้า ๑๙-๒๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

-แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๖๕,๔๐๐ บาท
หน้า๒๒-๔๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

๑.แผนงานการศึกษาจำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๘๘๕,๓๐๐ บาท

๒.แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท

หน้า ๔๒-๔๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๙๒,๔๐๐ บาท
หน้า ๔๖-๔๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
หน้า ๔๙-๕๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
หน้า ๕๕-๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๑. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๔ โครงการ
งบประมาณ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๖ โครงการ
งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท
- หน้า ที่ ๖๕ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณของ
หน่วยงานอื่นๆ มี ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย
๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จำนวน ๑๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๑,๓๕๖,๘๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๔ ของงบประมาณทั้งหมด
๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่
จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ
๓๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ของงบประมาณทั้งหมด
๓. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๖๔ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๙๒.๔๙ ของงบประมาณทั้งหมด
๔. ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๖๔ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๓.๗๘ ของงบประมาณทั้งหมด
- หน้า ที่ ๖๖-๗๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ของหน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ
๑,๓๕๖,๘๐๐ บาท

๑. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์
 ๒. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 ๓. กิจกรรมการศึกษา
 ๔. กิจกรรมบริการวิชาการ
 ๕. โครงการเด็กดีนักวิทยาศาสตร์ Learning new way
 ๖. โครงการจุดประกาย ความคิดส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์ ปลูกจิตวิทยาศาสตร์
 ๗. โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 ๘. โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์
 ๙. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
 ๑๐. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร
 ๑๑. โครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
 ๑๒. โครงการค่ายวิทย์ฯ เยาวชนคนรักสิ่งแวดล้อม
 ๑๓. โครงการพัฒนาเด็กสายวิทย์ฯ เรียนรู้วิถีชีวิต จากสายน้ำสู่แผ่นดินฟ้า
 ๑๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท
๑. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ) โครงการช่างตัดผมชาย
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ)โครงการช่างเสริมสวย
- แนวทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ๒. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
 ๓. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท
๑. งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่
 ๒. การจัดงานออกเรือนธาราภาษา
 ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบูรณาการมาตรการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่
- ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ ครั้น
- ๓.๓ รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓
- การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ สำหรับรายละเอียดขอเชิญฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงขอเชิญครับ

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนท่านประธานฯ และคณะกรรมการทุกท่านครับ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

-ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา อนุมัติร่างและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดทั้งหมด จำนวน ๖๔ หน้า

-เริ่มจากหน้าที่ ๑ เป็นบัญชีสรุปโครงการ

-ตั้งแต่หน้าที่ ๒ เป็นต้นไป คือ รายละเอียดโครงการพัฒนา

-หน้าที่ ๒-๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖๐ โครงการ ในปี ๒๕๖๖ ขอเปลี่ยนแปลง ๕๔ โครงการและในปี ๒๕๖๗

ขอเปลี่ยนแปลง ๖ โครงการ

๑.เป็นการขอเปลี่ยนแปลงจำนวนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและราคาวัสดุปรับลดและเพิ่มขึ้น

๒. ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง

๓. ขอเปลี่ยนแปลงปีที่ดำเนินการเพื่อนำไปเสนอขอรับงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ ในฐานะเป็นหน่วยขอรับงบประมาณตรง

เริ่มจากหน้าที่ ๑ แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี ๒๕๖๖ จำนวนโครงการ ๕๔โครงการ งบประมาณ ๙๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ จำนวนโครงการ ๖ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕ ปี จำนวน โครงการ ๖๐ โครงการ งบประมาณ ๑๔๖,๑๒๓,๐๐๐ บาท

หน้าที่ ๒ เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖๐ โครงการ ประกอบด้วย

๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยสาธารณะ ขอยพัฒนา(ชุมชนโนนสวรรค์) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม:ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยวัฒนา (ชุมชนโนนสวรรค์) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรและยาวประมาณ ๘๒.๐๐ เมตร ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่ :ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยวัฒนา (ชุมชนโนนสวรรค์) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร และช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.รวมทั้งสองข้าง ไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยทองลั่นสามัคคี (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม- เพื่อก่อสร้างถนนทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยทองลั่นสามัคคี (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่ -ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยทองลั่นสามัคคี (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยไผ่ทอง(ชุมชนหนองลุ่มพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยไผ่ทอง (ชุมชนหนองลุ่มพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยไผ่ทอง (ชุมชนหนองลุ่มพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนสุขุมวิท(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนสุขาภิบาล ๙ โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อปรับระดับทับผิวจราจรเดิมฝั่งทิศตะวันตก(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖๘.๐๐ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ปู ๒ รอบ) ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๔.๐๐ เมตร แล้วจึงปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (ปูรอบ ๓)หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๓ รอบ ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนสุขาภิบาล ๙ โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อปรับระดับทับผิวจราจรเดิมฝั่งทิศตะวันตก(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ปู ๒ รอบ) ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๔.๐๐ เมตร แล้วจึงปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (ปูรอบ ๓)หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๓ รอบ ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๕.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนบ้านแก้ง ซอย ๑๐ (ฝั่งทิศใต้) (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ซอยสาธารณะ ซอยแยกบ้านแก้ง ซอย ๑๐ (ทิศใต้) (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)

ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ ๔๔๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกบ้านแก้ง ซอย ๑๐ (ทิศใต้)(ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)

ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล.

ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาว ๔๔๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๗๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๖. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย ๖ (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อความเดิม ๑,๔๖๓,๐๐๐ บาท ข้อความใหม่ ๑,๕๙๗,๐๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๘ (ชุมชนหนองลุมพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๘๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๘๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๘. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนเจนจบทิศ ซอย ๑๕ (ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม -ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อความเดิม ๑,๗๓๗,๐๐๐ บาท ข้อความใหม่ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ซอยประปา ๒ (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ซอยประปา ๒

ชุมชนประปาบ้านไผ่) โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ซอยประปา ๒ (ชุมชนประปาบ้านไผ่) โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๑๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๕ (ชุมชนหนองลุมพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๕ (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ ๒๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๕ (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้างยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสาธารณะหนองลุมพุก ซอย ๑๖ (ชุมชนหนองลุมพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม- ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนองลุมพุก ซอย ๑๖ (ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่- ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนองลุมพุก ซอย ๑๖ (ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยบ่อปลา (ชุมชนหนองลุมพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยบ่อปลา(ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยบ่อปลา(ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว

๑๒๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๑๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยสาธารณะถนนหนองลุมพุก
ชอย ๙(ชุมชนหนองลุมพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ก่อสร้างท่อระบายน้ำชอยสาธารณะถนนหนองลุมพุกชอย ๙
(ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐
เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๒๐๘.๐๐
เมตร ตามรายละเอียดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ข้อความใหม่-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ชอยสาธารณะถนนหนองลุมพุก ชอย ๙
(ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔
๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๑๔.ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

ข้อความเดิม-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนทองประเสริฐ
ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕เมตร กว้าง ๓.๔๐ - ๓.๕๐เมตร ยาวประมาณ
๓๖๐.๐๐เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า๑,๒๒๔.๐๐
ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้นจราจร

ข้อความใหม่-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนทองประเสริฐ
ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ดิกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม(Overlay)
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๔๐ - ๓.๕๐เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-การปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะถนนทองประเสริฐ ชุมชน
จัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ดิกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม(Overlay)
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๔๐ - ๓.๕๐ เมตรยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐
เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะถนนทองประเสริฐ
ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ดิกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม(Overlay)
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๔๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนด

๑๕.ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

ข้อความเดิม-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก
ซอย ๖ ชุมชนหนองลุมพุก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอ
บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay) หนาเฉลี่ย๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๓.๐๐
เมตรหรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ข้อความใหม่-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก
ซอย ๖ ชุมชนหนองลุมพุกเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay) หนาเฉลี่ย๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก
ซอย ๖ ชุมชนหนองลุมพุก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ตำบลในเมือง อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๓.๐๐
เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก
ซอย ๖ ชุมชนหนองลุมพุก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ตำบลในเมือง อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay)หนาเฉลี่ย๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนด

๑๖.ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

ข้อความเดิม-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ
ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่หมู่ที่ ๑ ตำบล
ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ยยาว ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐เมตร
ประมาณ ๙๙.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๕๙๔.๐๐ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ข้อความใหม่-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ
ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบล
ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศซอย ๘
(ช่วงที่ ๒) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม(Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๙๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ
ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบล
ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม(Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๙๙.๐๐เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า๕๙๔.๐๐
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กำหนด

๑๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงฆ์บัวลีแวง
(ชุมชนศรีบุญเรือง)

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ข้อความเดิม-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนสาธารณะ ถนนสงฆ์บัวลีแวง (ชุมชนศรีบุญเรือง) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก.
ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตรพร้อมรางวิค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ ๒๘๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เมือง
บ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงฆ์บัว
ลีแวง (ชุมชนศรีบุญเรือง) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ขนาด \varnothing ๐.๔๐
เมตรพร้อมรางวิค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนสาธารณะถนนประชาอุทิศ ซอย ๓
(ชุมชนโนนสวรรค์) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม- ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนประชาอุทิศ
ซอย ๓ (ชุมชนโนนสวรรค์) ผิวจราจร หนา๐.๑๕เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาวประมาณ ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า๑,๑๖๐ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนประชาอุทิศ ซอย ๓ (ชุมชนโนนสวรรค์ ผิวจراجร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๑๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ถนนสาธารณะ(ชุมชนบ้านข้าพัฒนา)ถนนบ้านแก้ง ซอย ๔ ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนบ้านแก้ง ซอย ๔ (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้างยาว ประมาณ ๒๖๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านแก้ง ซอย ๔ (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้างยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๒๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยเชื่อมถนนมิตรภาพ - ถนนแจ้งสนิทซอย ๑ (หลังหริ่งไธ้)(ชุมชนกกแดง)

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะซอยเชื่อมถนนมิตรภาพ - ถนนแจ้งสนิท ซอย ๑ (หลังหริ่งไธ้)(ชุมชนกกแดง) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๒๑๔.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณะซอยเชื่อมถนนมิตรภาพ - ถนนแจ้งสนิท ซอย ๑ (หลังหริ่งไธ้)(ชุมชนกกแดง) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้างยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๒๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยข้างแฉ็คตาซอย(ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา)

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยข้างแฉ็คตาซอย (ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา) ผิวจراجรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตรยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อกักยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอย
สาธารณะ ซอยข้างแฉีกตาชอย (ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา) ผิวจราจรหนา
๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น
๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๑๕
๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด
๒๒.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนทางเข้าบ้านหัวหนอง
ด้านหลังไคนาสต์(ชุมชนกกแดง)

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้า
บ้านหัวหนอง ด้านหลังไคนาสต์ (ชุมชนกกแดง) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้า
บ้านหัวหนอง ด้านหลังไคนาสต์ (ชุมชนกกแดง) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า
๓๑๕.๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนด

๒๓.ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ข้อความเดิม-โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสาธารณะ ถนนประชาอุทิศชุมชนโนนสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕เมตร กว้าง ๓.๐๐
เมตร ยาวประมาณ ๑๖๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ข้อความใหม่-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ
ชุมชนโนนสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม(Overlay)
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๑๖๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปู
ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้น
จราจร และขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ
ชุมชนโนนสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๓ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ๑๖๘.๐๐
เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ
ชุมชนโนนสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตรหรือ
พื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน
ตีเส้นจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๒๔. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

ข้อความเดิม-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยตัน (แยกทาง
เลียงเมือง) ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๒๕๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒.๐๐
ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้นจราจร

ข้อความใหม่-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยตัน (แยกทาง
เลียงเมือง) ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจรและขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ข้อความเดิม-ทำการ
ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยตัน (แยกทางเลียงเมือง) ชุมชนบ้านไผ่
เก่าพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาวประมาณ ๒๕๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงาน
ตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๒๕. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

ข้อความเดิม-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยยุทธบำรุง
ชุมชนชนมจิน ๒๐๐๐ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านไผ่อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓๗.๐๐
เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ข้อความใหม่-โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยยุทธบำรุง
ชุมชนชนมจิน ๒๐๐๐ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร

และขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยยุทธบำรุงชุมชน
ชนมจีน ๒๐๐๐ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ๒๓๗.๐๐
เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยยุทธบำรุง
ชุมชนชนมจีน ๒๐๐๐ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay)หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐เมตร
หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนด

๒๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ซอยประปา ๑(ชุมชนประปา
บ้านไผ่) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ซอยประปา ๑(ชุมชน
ประปาบ้านไผ่) โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay)
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง๓.๕๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๑๘.๐๐
เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๒.๐๐ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ซอยประปา ๑
(ชุมชนประปาบ้านไผ่) โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง๓.๕๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๘.๐๐
เมตรหรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๒๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนบ้านแก้ง ซอย
๑๒(ชุมชนปอปิด) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้าน
แก้ง ซอย ๑๒ (ชุมชนปอปิด) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด
Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ๙๖๒.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
บ้านแก้ง ซอย ๑๒ (ชุมชนปอปิด) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓
ขนาด Ø ๐.๔๐เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง
ยาว ๙๖๒.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๒๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๒(ชุมชนปอบิด) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๒ (ชุมชนปอบิด) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ ๙๖๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๒ (ชุมชนปอบิด) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาว ๙๖๒.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๒๘.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๔(ชุมชนปอบิด) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๔ (ชุมชนปอบิด) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ ๙๖๒.๐๐เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๔ (ชุมชนปอบิด) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาว ๙๖๒.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๔๐๙,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๗๘,๐๐๐ บาท

๒๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนวัดป่าชัยวารินทร์(ฝั่งทิศตะวันออก)(ชุมชนคลองชลประทาน)

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนวัดป่าชัยวารินทร์(ฝั่งทิศตะวันออก)(ชุมชนคลองชลประทาน)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๖๘๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนวัดป่าชัยวารินทร์(ฝั่งทิศตะวันออก)ชุมชนคลองชลประทาน)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๖๘๑.๐๐เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๒,๙๓๓,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๖๔,๐๐๐ บาท

๓๐.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐซอย ๑ ช่วงที่ ๒(ชุมชนเจนจบทิศ) ขอเปลี่ยนแปลง เป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน สาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ (ชุมชนเจนจบทิศ) ผิวจราจร หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาวประมาณ ๙๐.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม บ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๔๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ (ชุมชนเจนจบทิศ) ผิว จราจรหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้ง สองข้างยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๖๗๒,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๖๘๘,๐๐๐ บาท

๓๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยประปา ๑ (ด้านทิศใต้)(ชุมชนประปาบ้านไผ่) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา ๑ (ด้านทิศใต้)(ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ๓๕๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา ๑ (ด้านทิศใต้)ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม บ่อพัก ยาว ๓๕๓.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนด

และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๔๙๐,๐๐๐ เป็น ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท

๓๒โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนหนองลุมพุก

(ด้านทิศตะวันตก)(ชุมชนหนองลุมพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน หนองลุมพุก (ด้านทิศตะวันตก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้าน ไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก (ด้านทิศตะวันตก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๒,๑๔๗,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะถนนทองประเสริฐ ซอย ๒(ชุมชนจัดสรร) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ถนนทองประเสริฐ ซอย ๒ (ชุมชนจัดสรร)ก่อก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๔๓๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ถนนทองประเสริฐ ซอย ๒ (ชุมชนจัดสรร)ก่อก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๓๗๖,๐๐๐ บาท

๓๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนคุ้มโรงสูบ ซอย ๓(ช่วงที่ ๑)(ชุมชนสุมนามัย)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนคุ้มโรงสูบ ซอย ๓ (ชุมชนสุมนามัย) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๔๒๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนคุ้มโรงสูบ ซอย ๓ (ช่วงที่ ๑)ชุมชนสุมนามัย) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๓๓๔,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท

๓๕.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยแยกสระสวรรค์ ด้านทิศตะวันออก(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกสระสวรรค์ ด้านทิศตะวันออก (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)ก่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๔๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
แยกสระสวรรค์ ด้านทิศตะวันออก (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๔๐๗,๐๐๐ บาท เป็น
๑,๔๐๘,๐๐๐ บาท

๓๖.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยแยกถนนบ้าน
แก้ง ซอย ๑ ถึงถนนเลียงเมือง(ชุมชนศรีบุญเรือง)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยแยก
ถนนบ้านแก้ง ซอย ๑ ถึงถนนเลียงเมือง(ชุมชนศรีบุญเรือง) ก่อสร้างท่อระบาย
น้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ
รวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๗๒๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยแยก
ถนนบ้านแก้ง ซอย ๑ ถึงถนนเลียงเมือง(ชุมชนศรีบุญเรือง) ก่อสร้างท่อระบาย
น้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ
รวมบ่อพักทั้งสองข้าง ยาว ๗๒๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก
๒,๓๐๒,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๓๒๓,๐๐๐ บาท

๓๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนเจนจบทิศ
ซอย ๑๕ (ด้านทิศเหนือ)ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน
เจนจบทิศ ซอย ๑๕ (ด้านทิศเหนือ) (ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข)ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.
มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ยาวประมาณ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเจน
จบทิศ ซอย ๑๕ (ด้านทิศเหนือ) (ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๙๐๑,๐๐๐ บาท เป็น
๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

๓๘.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนศรีบุญเรือง
ซอย ๑(ชุมชนศรีบุญเรือง)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนศรีบุญ
เรือง ซอย ๑ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.
ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ยาวประมาณ๓๗๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนศรีบุญเรือง ซอย ๑ (ชุมชนศรีบุญเรือง) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาว ๓๗๖.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๒๐๓,๐๐๐ บาท

๓๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนโพธิ์กลาง ซอย ๕(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย ๕ (ชุมชนโพธิ์สวรรค์) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย ๕ (ชุมชนโพธิ์สวรรค์) ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๐๑๙,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท

๔๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยประปา ๓ (ด้านทิศเหนือ)(ชุมชนประปาบ้านไผ่) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา ๓ (ด้านทิศเหนือ)(ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๓๖๘.๐๐เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา ๓ (ด้านทิศเหนือ)ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาว ๓๖๘.๐๐เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก๑,๕๗๙,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๖๕๖,๐๐๐ บาท

๔๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก(ฝั่งทิศตะวันออก)(ชุมชนหนองลุมพุก)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก(ฝั่งทิศตะวันออก)ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๓๓๔.๐๐เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนยิ่งยง

หนองลูมพุก(ฝั่งทิศตะวันออก)(ชุมชนหนองลูมพุก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ รวมบ่อกัก ยาว ๓๓๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง บ้านไผ่

กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๔๓๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๓,๐๐๐ บาท

๔๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนหนองลูมพุก ซอย ๗(ชุมชนหนองลูมพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนอง ลูมพุก ซอย ๗ (ชุมชนหนองลูมพุก) ก่อสร้างท่อค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้างยาว ประมาณ๕๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนอง ลูมพุก ซอย ๗ (ชุมชนหนองลูมพุก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก, ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้าง ยาว ๕๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑๘๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑๗๙,๐๐๐ บาท

๔๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยสมประสงค์ ๖ (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ ๖ (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้าง ยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยสม ประสงค์ ๖ (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้าง ยาว ๔๐๐.๐๐เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท

๔๔.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนคุ้มขุนเมือง(ชุมชนบ้านข้าพัฒนา)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน สาธารณะ ถนนคุ้มขุนเมือง (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา)ผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้ง

สองข้างยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน
สาธารณะ ถนนคุ้มขุนเมือง (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา)ผิวจราจร หน้า ๐.๑๕ เมตร
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า
๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก ชั้น ๓ ขนาด
Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
๒๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและ
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๑๑๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท
๔๕.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ
ถนนเอี่ยมประเสริฐซอย ๑ (เงินหลง)(ชุมชนเจนจบทิศ)ขอเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.
ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย ๑ (เงินหลง)(ชุมชนเจนจบทิศ)
ผิวจราจรหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๗๒.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๙๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย ๑ (เงินหลง)(ชุมชนเจนจบทิศ)
ผิวจราจรหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๒.๐๐ เมตรหรือพื้นที่
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อ
รวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว ๙๔๔.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก
๓,๙๔๕,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๙๙๐,๐๐๐ บาท

๔๖.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสาธารณะถนนหนองลุมพุก ซอย ๑๗
(ชุมชนหนองลุมพุก) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนหนองลุมพุกซอย ๑๗ (ชุมชนหนองลุมพุก)
ผิวจราจรหน้า ๐.๑๕ เมตรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๘.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก
ซอย ๑๗ (ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหน้า ๐.๑๕ เมตรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐ บาทเป็น ๓๐๔,๐๐๐ บาท

๔๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนภายในตลาด ๔

(ข้างธนาคารธนชาติ)(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนภายใน
ตลาด๔ (ข้างธนาคารธนชาติ)(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อกักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๘๘๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนภายใน
ตลาด๔ (ข้างธนาคารธนชาติ)ชุมชนศรีหมอนพัฒนา)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.
ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อกักทั้งสองข้าง ยาว ๘๘๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เป็น ๒,๘๒๒,๐๐๐ บาท

๔๘.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ
ถนนทองประเสริฐ(ข้างโรงเรียน ขก. ๑๐)(ชุมชนจัดสรร)ขอเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน
สาธารณะ ถนนทองประเสริฐ (ข้างโรงเรียน ขก ๑๐)(ชุมชนจัดสรร) ผิวจราจร
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๔๐เมตร ยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ
รวมบ่อกักยาวประมาณ ๗๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน
สาธารณะ ถนนทองประเสริฐ (ข้างโรงเรียน ขก ๑๐)(ชุมชนจัดสรร) ผิวจราจร
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. มอก.
ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกัก
ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด
และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก๓,๙๐๙,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๐๗๘,๐๐๐
บาท

๔๙.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ
ถนนยิ่งยง ซอย ๙(ชุมชนยิ่งยง) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน
สาธารณะ ถนนยิ่งยง ซอย ๙ (ชุมชนยิ่งยง) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
๑๒๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓
ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกัก
ยาวประมาณ ๓๘๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนยิ่งยง ซอย ๙ (ชุมชนยิ่งยง) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวที่รวมบ่อพัก ยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๗๓๔,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท

๕๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยประปา ๑ (ด้านทิศเหนือ)(ชุมชนประปาบ้านไผ่) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา ๑ (ด้านทิศเหนือ) (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวที่รวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๓๕๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา ๑ (ด้านทิศเหนือ) (ชุมชนประปาบ้านไผ่) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวที่รวมบ่อพัก ยาว ๓๕๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๕๒๓,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท

๕๑.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต๒ (ฝั่งทิศใต้) (ชุมชนกกแดง)ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ (ฝั่งทิศใต้/ชุมชนกกแดง)ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ตาราง เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวที่รวมบ่อพักยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๒ (ฝั่งทิศใต้)(ชุมชนกกแดง) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวที่รวมบ่อพัก ยาว ๒๐๐,๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๐๔๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๐๕๑,๐๐๐ บาท

๕๒.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนโสกตลิ่ง - โสกงาน เชื่อมถนนแจ้งสนิท(ชุมชนห้วยทราย) ขอเปลี่ยนแปลง เป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน สาธารณะ ถนนโสกตลิ่ง - โสกงาน เชื่อมถนนแจ้งสนิท(ชุมชนห้วยทราย) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๓๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน สาธารณะ ถนนโสกตลิ่ง - โสกงาน เชื่อมถนนแจ้งสนิท(ชุมชนห้วยทราย) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ รวมบ่อกักทั้งสองข้างยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก ๑,๗๕๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๘๐๑,๐๐๐ บาท

๕๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยก้าวหน้า(ชุมชนหลักสี่บสี) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย สาธารณะ ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลักสี่บสี) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง เฉลี่ย ๑.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๙๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่ น้อยกว่า๑,๒๙๗.๔๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตรพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้ง สองข้าง ยาวประมาณ ๔๙๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย สาธารณะ ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลักสี่บสี) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง เฉลี่ย ๑.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๗.๔๐ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้าง ยาว ๔๙๘.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๒,๓๗๙,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท

๕๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนเลียบบคลองชลประทาน ช่วงที่ ๒(ชุมชนคลองชลประทาน) ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเลียบบคลอง

ชลประทาน ช่วงที่ ๒ (ชุมชนคลองชลประทาน) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๖๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่-ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเลียบบคลองชลประทาน ช่วงที่ ๒ (ชุมชนคลองชลประทาน) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๒๖๓,๐๐๐ บาท

๕๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตชุมชนสมหวัง - สังกวาลัย ๒ชุมชนสมประสงค์พัฒนาชุมชนศาลเจ้า๒,ชุมชนโนนสว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘,๖๒๖,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณปี๒๕๖๗ งบประมาณ ๙,๙๒๘,๐๐๐ บาท

๕๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะถนนภายในเขตชุมชนชนมจีน ๒๐๐๐,ชุมชนหมู่๑ พัฒนา,ชุมชนบ้านไผ่เก่า,ชุมชนสุมนามัยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๙,๖๔๑,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณปี๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๐,๗๔๓,๐๐๐ บาท

๕๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตชุมชนศาลเจ้าหมู่ ๔ ชุมชนบขส.หมู่ ๒ ชุมชนพระธรรมสารหมู่ ๒ ชุมชนโนนสว่าง หมู่ ๔ ชุมชนโนนสะอาด หมู่ ๕ ชุมชนบ้านไผ่เก่า หมู่ ๒ ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงที่ ๑ ถนนสุขาภิบาล ๒ ระยะทาง ๑,๙๙๐.๐๐ เมตรกว้าง ๖.๕๐ - ๑๖.๘๐ เมตรโดยวิธี AC Overlay ๕ Cmพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ถนนสุขาภิบาล๑ ระยะทาง ๒๘๔.๒๐ เมตร กว้าง๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ เมตร โดยวิธีAsphalt Hot Mix In - PlaceRecycling (Recycling ๓ CM. +AC.๕ CM.) พื้นที่ไม่น้อยกว่า๒,๗๗๓.๑๐ ตารางเมตร

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๙,๓๑๖,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณปี๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๐,๒๑๖,๐๐๐ บาท

๕๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตชุมชนปอบิต,ชุมชนหมู่สี่พัฒนา,ชุมชนบ้านข้าพัฒนา,ชุมชนศรีบุญเรือง,ชุมชนโพธิ์สวรรค์ชุมชนบ้านไผ่เก่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘,๓๕๗,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณปี๒๕๖๗ งบประมาณ ๙,๒๘๙,๐๐๐ บาท

๕๙. โครงการปรับปรุง/ขยายผิวจราจรถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรปือ) ช่วงที่ ๒ หมายเลข ๒๓ ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ข้อความเดิม-ดำเนินการปรับปรุง/ขยายผิวจราจรถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่
บรปือ) ช่วงที่ ๒ (ช่วงคอสะพานข้ามลำห้วยทรายSta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๐+
๙๒๕ (หน้าโรงงานอุ้ยรับซื้อข้าวเปลือก) กว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ๙๒๕.๐๐ เมตร โดยวิธีHot Mix In - Place Recycling(Recycling
๓ cm. + AC ๕ cm.) หรือคิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลติกท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า
๑๖,๖๕๐.๐๐ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร,งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

ข้อความใหม่

ดำเนินการปรับปรุง/ขยายผิวจราจรถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่ -บรปือ) ช่วงที่ ๒
(ช่วงคอสะพานข้ามลำห้วยทรายSta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๐+๙๒๕ (หน้าโรงงาน
อุ้ยรับซื้อข้าวเปลือก) กว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐เมตร โดย
วิธีHot Mix In - Place Recycling (Recycling๓ cm. + AC ๕ cm.) หรือ
คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลติกท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร, งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, พร้อมก่อสร้างท่อระบาย
น้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๑.๐๐เมตร ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสอง
ข้าง ยาว ๑,๘๕๐.๐๐เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กำหนดและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก ๑๙,๙๖๒,๐๐๐ บาท เป็น
๒๔,๐๑๔,๐๐๐ บาท

๖๐.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตชุมชนปิด
หมู่ ๕ชุมชนหมู่สี่พัฒนา หมู่ ๔ ชุมชนบ้านข้าพัฒนา หมู่ ๓ ชุมชนศรีบุญเรือง
หมู่ ๓ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงที่ ๑ ถนนบ้านแก้งระยะทาง ๑,๔๑๑.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๓๕ ๑๗.๓๐ เมตร
โดยวิธี AC Overlay ๕ Cmพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๐๒.๓๘ตารางเมตร
-ช่วงที่ ๒ ถนนทางเข้าวัดศรีบุญเรือง ระยะทาง ๓๒๙.๐๐เมตร กว้าง ๖.๐๐
เมตร โดยวิธี Asphalt HotMix In - PlaceRecycling (Recycling ๓
CM.+AC.๕ CM.) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๔.๐๐ตารางเมตร
-ช่วงที่ ๓ ถนนบ้านแก้งซอย ๑๒ ระยะทาง ๓๕๐.๐๐เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร
โดยวิธี AC Overlay ๕ Cmพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ตารางเมตร
-ช่วงที่ ๔ ถนนบ้านแก้งซอย ๑๔ ระยะทาง ๔๔๐.๐๐เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร
โดยวิธี AC Overlay ๕ Cmพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ตารางเมตร
-ช่วงที่ ๕ ถนนบ้านแก้ง ซอย ๖ระยะทาง ๓๕๕.๐๐ เมตรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
โดยวิธีAC Overlay ๕ Cm พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐.๐๐ตารางเมตร
-ช่วงที่ ๖ ถนนบ้านแก้ง ซอย ๔ระยะทาง ๑๗๔.๐๐ เมตรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
โดยวิธีAC Overlay ๕ Cm พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๒.๐๐ตารางเมตร
-ช่วงที่ ๗ถนนบ้านแก้ง ซอย ๓ ระยะทาง๙๕.๐๐ เมตร กว้าง ๒.๘๐.๐๐
เมตร โดยวิธี AC Overlay๕ Cm พื้นที่ไม่น้อยกว่า๒๖๖.๐๐ ตารางเมตร
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘,๑๘๐,๐๐๐ บาท
เป็นงบประมาณปี๒๕๖๗ งบประมาณ ๘,๓๔๙,๐๐๐ บาท

-ขอนำเรียนที่ประชุมได้ทราบครับ

นายธนดล กิตติวิจารณ์
กรรมการ

ตั้งข้อสังเกตเห็นโครงการขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ ๙ โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ไม่พบรายละเอียดของการวางท่อระบายน้ำ มีเฉพาะความกว้าง ความยาว ครับ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต
เลขานุการ

ขอบคุณในข้อสังเกตของท่านธนดล กิตติวิจารณ์ ขออนุญาตเรียนชี้แจงในส่วนของโครงการตามแผนที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงบประมาณ ฯ เมื่อตอนที่เรามาชี้แจงรายละเอียดกับสำนักงบ เราได้รับอุดหนุนตรงจากสำนักงบฯ เราชี้แจงต่อกรรมการสภาผู้แทนราษฎร ก็จะมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของ อปท. ในกรณีที่เสนอขอ ฯ รายละเอียดเราแจ้งไปทั้งหมด ครับ ทั้งความยาวขนาดท่อ ช่วงระยะทางจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง เพื่อวัดระดับน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ส่วนเอกสารที่อยู่ ณ ตอนนี เป็นรายละเอียดแบบย่อครับ ส่วนรายละเอียดโครงการจริง นั้นมีเยอะมากครับ เพราะมีงบประมาณค่อนข้างสูง เราได้ชี้แจงอยู่เป็นเวลานาน ครับ ก็ขอบคุณในข้อสังเกตของท่านธนดล ครับ รายละเอียดที่ไปชี้แจงค่อนข้างชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการข้างครับ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ การขอรับงบประมาณตรงจากสำนักงบ ฯ มีรายละเอียดมากครับ เหมือนขอก่อสร้างทั้งบ้านทั้งหลังครับ รายละเอียดมากครับ ในส่วนของงบประมาณ ฯ เราได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับ เหลือเพียงการจัดสรรลงมาให้เทศบาล ครับ ในส่วนของรถขยะ เราขอ ไป ๒ คัน ครับ โคนตัดเหลือ ๑ คัน ครับ ปีหน้า กระทบตั้งใจ เงินอุดหนุนจะขอเข้าไปมากกว่านี้ ครับ ในส่วนของโครงการที่ท่าน ธนดล สอบถาม นั้น จะดำเนินการเฟส ๑ ก่อนครับ ส่วนเฟส ๒ กำลังมีการประชุม ครับ งบประมาณ ฯ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีที่แล้วก็ได้ไปของงบประมาณ ฯ ครับ ดำเนินการข้างป้อม PT ตัดการระบายน้ำจากโรงเรียนขก.๕ ขก.๑๐ และโรงเรียนมหาไถ่ สกัดตรงป้อม PT โดยท่อขนาดใหญ่ ๑.๒๐ เมตร ทะลุออกไปยังคริสจักร น้ำก็จะไม่ไปกระจุกที่เดียวที่แยกยามาฮา ก็ขอแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบ ในส่วนของแผนเพิ่มเติมงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีอยู่ ๓ เฟส เฟสแรกอยู่ตรงถนนมนตรี หน้าร้านอาหารบ้านไผ่ หรือแยกปรางค์กู่ ซึ่งมีปัญหาอยู่ตลอด ตรงนี้จะผลักดันน้ำลงไปที่ชุมชนศรีหมอน อีกส่วนก็จะเป็นซอยประปา ๑,๒,๓ จะรวบรวมน้ำของหนองลุมพุก ออกทางถนนแจ้งสนิท และมี ท่อลอดเจาะออกไปทางมดขี้ม เพื่อสกัดน้ำทั้งเส้นไม่ให้ออกมาทาง สี่แยกอำเภอสองแคว ๒ ปีแล้วครับ ที่น้ำไม่ท่วม อีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นการขยายลำห้วยจิกตั้งแต่สะพานคุ่มป่าฟ้าวร่องลงมาถึงศาลกงเก่า กงมา มิตรภาพ ก็จะขยายและวางขอบหินทั้ง ๒ ฝั่งและในอนาคตก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพราะ ณ ปัจจุบันลำ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต
เลขานุการ

ช่วยจิกตื่นเงิน ครับ ขอแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบว่าเราได้งบประมาณเพิ่มเติม ครับ

ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านธนดล สอบถาม ครับ ขอกล่าวถึงโครงการนี้จากการติดตามของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านสมศักดิ์ จึงตระกูล ได้มีการร้องเรียน ถนนเส้นนี้เข้าไป ปีนั้นเสนอโครงการถนนเอี่ยมประเสริฐเข้าไป ก็นำเรียนผู้ว่า ฯ แต่ท่านก็เลยแจ้งว่าให้เสนอโครงการนี้เข้าไปด้วยเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆและในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัด ก่อนท่านผู้ว่าฯจะเกษียณ ท่านก็ฝากท่านนายกให้ดำเนินการ ท่านนายกก็ได้้นำเรียนในที่ประชุมว่าโครงการนี้ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็ได้รายงานไปโดยตรง ท่านผู้ว่าฯก็ได้ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทางท้องถิ่นก็ได้สนองนโยบายฯ ท่านคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งได้มาของโครงการ ครับ

ในส่วนของรายละเอียดของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะนำโครงการมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการทั้งหมด ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นทางสมาชิกสภา ฯคัดเลือกเข้ามาครอบคลุมทั้ง ๓ เขต ในส่วนของการดูแลด้านสุขภาพ การศึกษา คุณภาพชีวิต การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้นำมาให้ประชาคมท้องถิ่นรับรู้รับทราบ ครับ

ว่าที่ร้อยโทวิฑิตยาคม ลาปราบ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมในส่วนของระเบียบฯที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการดำเนินงาน จะประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คราวนี้ในส่วนของกระบวนการจัดทำแผนการดำเนิน ฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ทางคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เห็นชอบก็จะเสนอผู้บริหารฯ ลงนามและประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

-แผนการดำเนินงาน ฯ จะเป็นแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยถอดรายละเอียดมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งให้กับทางเทศบาล ฯ ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ก็จะกำหนดหัววงระยะเวลาเพื่อให้การทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ กระผมก็ขอชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลให้คณะกรรมการทราบ ฯ เพียงเท่านี้ ครับ

นายสุเวช ครอบรู้
กรรมการ

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมขออนุญาตเรียนถามโครงการของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ศูนย์การศึกษาขอนแก่นและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่ หน่วยงานเหล่านี้ มีต้นสังกัดที่มีงบประมาณหรือขอรับงบประมาณอยู่แล้ว ครับ แต่ในส่วนของการทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ การจัดงานออกธรรมาภิบาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบูรณาการมาตรการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ เราได้อุดหนุนงบประมาณให้หรือไม่ครับ

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า
ผู้ช่วยเลขานุการ

ในส่วนบัญชีโครงการในหน้า ๑๐-๑๑ หน่วยงานเหล่านี้ ไม่ได้ขอรับงบประมาณจากทางเทศบาลฯ ครับ เป็นงบประมาณของส่วนราชการ นั้นๆ เป็นโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครับ ทางเทศบาลฯ จะประสานกับหน่วยงานให้จัดส่งรายละเอียด แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานจะดำเนินการ ฯ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับรู้ รับทราบ ว่าหน่วยงานทั้ง ๔ มีโครงการอะไรบ้าง ครับ

ส่วนโครงการที่เราอุดหนุนงบประมาณให้กับทางอำเภอจะอยู่ในหน้า ๕ ลำดับที่ ๘๔ ครับ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ครับ

ส่วนโครงการในหน้า ๑๑ โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอน้ำพอง งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นงบประมาณรวมทั้ง ๑๑ แห่ง ครับ

ว่าที่ร้อยโทวิฑิตยาคม ลาปราบ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สืบเนื่องจากคำถามของท่านสุเวช ครอบรู้ ครับ กระผมขออนุญาตนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานคณะกรรมการ

สรุปว่า เราจะต้องเอาโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือแผนงานโครงการ/กิจกรรม จาก ๓ ส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ จะต้องนำมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ นั้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบฯ ที่ทางเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จะต้องดำเนินการขอข้อมูลจากหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ
ที่ท่านดำเนินการส่งให้กับทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อรวบรวมและจัดทำ
เป็นแผนการดำเนินงาน ฯ ครับ

ส่วนโครงการฯเราอุดหนุนงบประมาณให้กับทางอำเภอ งบประมาณตั้งไว้
๕๐,๐๐๐ บาท ครับ ส่วนโครงการในหน้า ๑๑ โครงการจัดงานประเพณี
บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอน้ำพอง งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท นั้น
จะมีในส่วนของ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลในเมือง อบต.ในเขตพื้นที่และ
อบจ. ครับ

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายวารินทร์ อินธิสอน
กรรมการ

ขออนุญาตสอบถาม โครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหน้าที่ ๙ โครงการที่ ๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำซอยโลหะบาล (ซอยแก้วธานี) ที่อยู่หน้าบ้านกระผม ฯ โครงการนี้
ดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้ว ครับ แล้วจะดำเนินการในช่วงใด ครับ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

นายอิทธิพล พวงเมืองพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยโทวิฑิตยาคม ลาปราบ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุม ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ครับ
จะมีรูปแบบของการจัดทำ เนื่องจากเป็นแผนการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่
จะดำเนินการที่ดึงมาจากเทศบัญญัติงบประมาณฯ เช่น โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ส่วนรายละเอียดที่นำมาในวันนี้ จะเป็น
การสรุปให้ที่ประชุมทราบ ครับ และในส่วนของโครงการของหน่วยอื่น เช่น
โครงการของอำเภอบ้านไผ่ เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ เทศบาลก็จะ
รวบรวมนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน เช่นเดียวกันแต่งบประมาณ
อาจจะมาแตกต่างกัน อย่างของเทศบาลฯก็จะอุดหนุน ๕๐,๐๐๐ บาท
แต่ในส่วนของอำเภอ ก็จะรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็น
โครงการ ฯ ครับ คล้ายกับเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายๆหน่วยงาน
จึงอยากให้นำเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ ครับ

นายประเสริฐ เอราวัณ
กรรมการ

ขออนุญาตสอบถาม โครงการในหน้าที่ ๒ ข้อ ๒๓ โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนสาธารณะซอยสมมาตรบำรุง ชุมชนโนนสะอาด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท ซึ่งถนนเส้นนี้เราเพิ่งดำเนินการวางท่อระบาย
น้ำไป ถนนอยู่ในสภาพที่ติดอยู่แล้ว ไปสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าถนนเส้นนี้ยัง
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ครับ เอาจบประมาณไปดำเนินการ
ในโครงการอื่นจะดีกว่า กระผมจึงตั้งข้อสงสัยว่าจะโยกไปปรับปรุงผิว
จราจร ถนนสาธารณะถนนศาลเจ้ากรุณาโนนสว่าง ชุมชนศาลเจ้า
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เพราะตรงนี้ เคยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ

ครับ ถ้างบประมาณมีก็อยากจะให้มีร่องระบายน้ำด้วยครับ กระจกผมได้เคยแจ้งในที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาแล้ว ครับ จึงอยากจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ เราจะเอางบประมาณจากส่วนหนึ่งไปสมทบอีกส่วนหนึ่งได้หรือไม่ครับ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

เป็นโครงการของคณะกรรมการชุมชนฯ ถ้าท่านสมาชิกบอกว่าไม่เหมาะสม ประธานชุมชนจะเอาหรือไม่ครับ ถ้าท่านไม่เอากระจกผมจะโอนงบประมาณออกครับ

ผู้แทนจากชุมชนห้วยทราย

ขออนุญาตคะโครงการนี้ ชุมชนเคยเสนอไปเมื่อปีที่แล้ว แต่ได้งบประมาณในปีนี้นะคะ

ขออนุญาตคะถ้าชุมชนโนนสว่างไม่เอา ชุมชนห้วยทรายของงบประมาณในส่วนนี้นะคะ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

ขออนุญาตครับ ในส่วนของโนนสว่าง จากบ้านนายภาคภูมิ ศรีอ่อน ขึ้นไปถึงศาลากลางบ้าน ถนนก็ไม่ดี ร่องระบายน้ำก็ไม่มีครับ กองช่างลงไปดูว่าจะดำเนินการให้ แต่ ณ ตอนนี้ ยังไม่มีการดำเนินการใดๆครับ

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า
ผู้ช่วยเลขานุการ

ขอบคุณเสียงสะท้อนจากผู้นำชุมชน ครับ

ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุม โครงการที่ท่านสมาชิกสภาไม่เห็นด้วยที่จะดำเนินการ ครับ ก่อนหน้าที่จะจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระจกผมได้ให้สมาชิกฯคัดเลือกโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง ๓ เขต โดยจัดสรรงบประมาณ ให้เขตละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของเขต ๒ งบประมาณไม่ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้คุยกับท่านจิรนนท์ ฯ ให้เอาโครงการนี้เข้าไปก่อนอย่างน้อยๆก็ให้มีงบประมาณ จึงได้นำเข้าสู่เทศบัญญัติ ฯ ครับ

นายจิรนนท์ เกียรติชัยพัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุม ตอนที่ประชุมนั้น โครงการนี้จริงๆและจะตัดออกแล้วเอาโครงการเส้นตะวันตกเส้นบขส. เข้า แต่โครงการ บขส. ทำรวมเพื่อจะเอาไปขอรับเงินอุดหนุน ก็เลยคงเส้นนี้ ไว้ เพราะถ้าตัดออกเส้นอื่นก็จะโดนตัดไปด้วย อย่างน้อยเอาเส้นนี้ไว้แล้วค่อยมาเปลี่ยนแปลงทีหลังครับ

นายประเสริฐ เอราวัณ
กรรมการ

ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมครับ จริงๆแล้ว สมาชิกสภาเขต ๒ ทั้ง ๖ คน ได้พูดคุยกันแล้ว ครับว่าถนนเส้นนี้ ฟังทำเสร็จ วางท่อระบายน้ำไปถนนอยู่ในสภาพที่ตื้ออยู่แล้ว ไปสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าถนนเส้นนี้ยังไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ครับ เองงบประมาณไปดำเนินการ ในโครงการอื่นจะดีกว่า ถ้าทำแล้วประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ครับ ถ้าโครงการนี้ไม่ตัดออกก็ไม่ว่าครับ แต่อยากจะให้เอางบประมาณที่เหลือไปสมทบกับโครงการอื่นที่มีงบประมาณน้อยนิด ครับท่านจิรนนท์มีความหวังคืออยากจะโยกเอาเส้น บขส. ข้างร้านเทียนแสง มาทำแต่งงบประมาณเยอะ ก็เลยคงไว้วันนั้นมีมติที่ชัดเจน นะครับ ว่าไม่สมควรเอาเข้าไป เพราะฉะนั้น

- นายพรพระอินทร์ อักษรเสื่อ
ประธานชุมชนกกแดง
- กระผมจึงอยากจะวิงวอนให้คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการอยู่ดี มีสุขของพี่น้องประชาชน ครับ เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ เงินอุดหนุนวัดทั้ง ๕ วัด ทำไม่งบประมาณไม่เท่ากันครับ
- นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า
ผู้ช่วยเลขานุการ
- ขออนุญาตชี้แจง ๓ ครั้ง เงินอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงเรียน จะต้องทำโครงการเข้ามาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน เพราะฉะนั้นแล้วเงินอุดหนุนก็เลยไม่เท่ากันครับ
- นายบัญชา เศรษฐภักดี
ประธานชุมชนเจนจบทิศ
- ขออนุญาตเรียนสอบถาม ครับ เทศบาลามีวัดในเขตเทศบาล จำนวน ๙ วัด อีก อีก ๔ วัดทำไม่ได้รับการส่งเสริมครับ
- นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า
ผู้ช่วยเลขานุการ
- ขออนุญาตชี้แจงครับถ้าไม่เขียนโครงการเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะอุดหนุนอย่างไรครับ คือต้องมีโครงการมาจากทางวัดหรือทางโรงเรียน ครับ
- ผู้แทนโรงเรียนบ้านแก้ง
- ขออนุญาตสอบถาม ครับในส่วนของเงินอุดหนุนทั้งงบประมาณ ไม่เท่ากัน ข้อ ๖๓และข้อ๖๔ ตามที่แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทำโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แล้วได้รับคำชี้แจงว่า ทางเทศบาลจะให้การสนับสนุนโรงเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท แล้วให้ทางโรงเรียนตั้งงบประมาณสมทบ โรงเรียนบ้านแก้งก็ได้ดำเนินการทุกปี ในส่วนของโรงเรียนประเสริฐแก้ว ไม่น่าจะทำมาแค่ ๓๐,๐๐๐ บาท โรงเรียน ขก ๑๐ ทำมา ๔๐,๐๐๐ บาท จึงอยากจะให้ชัดเจนครับว่าจะให้ทางโรงเรียนทำมาโรงเรียนละเท่าไร โรงเรียนประเสริฐแก้ว มีประสงค์ที่จะขอรับงบประมาณเพียง ๓๐,๐๐๐ บาท ครับ ส่วนโรงเรียนบ้านไผ่ ขก๑๐ ก็อยู่ที่ความเหมาะสม ครับ เพราะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
- นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่านประธานและประชาคมเมืองบ้านไผ่ วันที่เป็นการประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จุดประสงค์ของการประชุมในวันนี้ ครับ อยากจะเรียนที่ประชุมว่าทุกโครงการที่เสนอในตอนนี้เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริง ขั้นตอนต่อไปก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โครงการที่บรรจุในแผนก็จะนำมาจัดทำงบประมาณต่อไปส่วนเงินที่สนับสนุนที่แตกต่างกันไปก็อยากจะให้ดูที่รายได้จัดเก็บ รายได้จากภาษีของเราด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

-ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

-เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปปฏิบัติให้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ เพื่อให้ครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

-ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ได้พิจารณาร่างและให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมฉบับนี้ เสร็จแล้วจะได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมต่อไป

-สำหรับรายละเอียดขอเชิญฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ

นายเฉลิมเกียรติ อุจันทรสง่า
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนท่านประธานฯ และคณะกรรมการทุกท่านครับ

-สำหรับรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ มีทั้งหมด จำนวน ๑๙ หน้า

จะขอนำเสนอไปที่ละยุทธศาสตร์ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาไปพร้อมๆ กัน

-เริ่มจากหน้าที่ ๑ เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา รวม ๕ ปี จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๖๒,๒๘๕,๔๐๐ บาท

-ตั้งแต่หน้าที่ ๒ เป็นต้นไป จะเป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา

-หน้าที่ ๒-๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ
ตั้งไว้ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ

-หน้าที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จำนวน ๑ โครงการ

-หน้าที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จำนวน ๑
โครงการ

-หน้าที่ ๑๑ บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ทั้งหมดจำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณ
จำนวน ๗,๓๓๓,๙๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ
งบประมาณ จำนวน ๓,๑๔๔,๙๐๐ บาท และตั้งไว้ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔
รายการ งบประมาณ จำนวน ๔,๑๘๙,๐๐๐ บาท

-หน้าที่ ๑๒-๑๔ บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๑
รายการ

งบประมาณจำนวน ๕๒๑,๙๐๐ บาท

-หน้าที่ ๑๕ บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ
จำนวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท

-หน้าที่ ๑๖-๑๗ บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
จำนวน ๘ รายการ งบประมาณจำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๖
จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๕๑๑,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๗ จำนวน
๔ รายการ งบประมาณ ๔,๑๘๙,๐๐๐ บาท

-หน้าที่ ๑๘-๑๙ บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เริ่มจากหน้าที่ ๑ เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑ จะเรียงตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๐๒๖,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๘,๗๕๙,๔๐๐ บาท

รวมทั้ง ๕ ปี จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๗๘๕,๔๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนและเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๕ ปี จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๕ ปี จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๓๒๖,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๐๕๙,๔๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๕ ปี จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๖๒,๒๘๕,๔๐๐ บาท

เริ่มจากหน้า ๒ -แบบ ผ.๐๒ จะเป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้งสนิท ช่วงจากสาม
แยกสมศักดิ์ถึงวงเวียนน้ำพุและถนนอำมาตย์ จากวงเวียนน้ำพุถึงสามแยก
มนตรี(สามแยก ร.ส.พ.) โดยวิธี Asphalt Hotmix in placerecycling
(Recyling ๓ Cm + AC. ๕ Cm.) ผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ -๑๔.๕๐ เมตร
ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรถนนมนตรีโดยวิธี Asphalt Hotmix in place
recycling (Recyling a Cm + AC. ๕ Cm.) ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ -๑๒.๐๐
เมตร ยาว ๔๐๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ช่วงที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจนจบทิศ โดยวิธีซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม
หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยวิธี Overlay หนา ๕.๐๐
เซนติเมตร กว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๑.๕๐ เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้าง
๓,๔๘๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖,๕๙๒.๐๐
ตารางเมตรพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร
จำนวน ๓ ต้น พร้อมงานตีเส้นจราจร

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๗,๐๒๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนน
สมหวัง - สี่วาฬย์ ช่วงที่ ๒

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๓ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะซอยเชื่อม
ถนนบ้านแก้ง - ถนนบ้านแก้ง ซอย ๖(ชุมชนบ้านข้าพัฒนา)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ซอยสาธารณะ ซอยบ้านแก้ง ๑๐/๒ (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ซอยสาธารณะ ซอยร่วมใจ(ชุมชนอุดรนคร)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๓๒๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนทองประเสริฐ ซอย ๑๒(ด้านทิศเหนือ)
(ชุมชนจัดสรร)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๑๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนบ้านแก้ง ฝั่งทิศตะวันตก

(ฝั่งตรงข้าม ถนนบ้านแก้งซอย ๔) (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยข้างศาลาชุมชน
สุนนาลัย(ชุมชนสุนนาลัย)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๕๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า
เลขานุการ

ลำดับที่ ๙ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะซอยข้างศาลา
ชุมชนสุนนาลัยลงลำห้วยจิก(ชุมชนสุนนาลัย)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขอยสธารณะ ขอยแยกถนนทองประเสริฐ ขอย ๑๓ด้านทิศตะวันตก
(ชุมชนจัดสรร)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๗๕๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ลำดับที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยสธารณะ ขอยปฏิพงษ์
(ช่วงที่ ๒ ต่อจากผิวจราจรเดิม)(ชุมชนคลองชลประทาน)

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๑๐,๔๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนและ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่ ๑ โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่ ๑ โครงการจัดการเลือกตั้ง

งบประมาณตั้งไว้ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สำนักงานปลัดฯ

หน้า ๑๐ เป็นบัญชีสรุปครุภัณฑ์

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ

งบประมาณ ๕๒๑,๙๐๐ บาท

๒.แผนงานการศึกษา ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ

งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ

งบประมาณ ๕๑๑,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ

งบประมาณ ๔,๑๘๙,๐๐๐ บาท

รวม ๕ ปี จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี ๒๕๖๖

จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณ ๓,๑๔๔,๙๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๔,๑๘๙,๐๐๐ บาท

รวมทั้ง ๕ ปี จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณ ๗,๓๓๓,๙๐๐ บาท

แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ หน้า ๑๒ เป็นต้นไป ประกอบด้วย

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๙ รายการ

๓. แผนงานการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวน ๑ รายการ

๔. แผนงานการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ

๕. แผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๔ รายการ

๖. แผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
จำนวน ๑ รายการ

๕. แผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๑ รายการ

๖. แผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

๗. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
จำนวน ๔ รายการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนและ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย แผนงาน
บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน และแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ ๑ คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ
๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ
๑๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานที่ ๒ คือ แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีจำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๙ ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗ ของงบประมาณ
ทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานที่ ๓ คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของงบประมาณ
ทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองสวัสดิการสังคม

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน
และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๙ ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙ ของงบประมาณ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงานที่ ๑ คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล, กองการเจ้าหน้าที่ , กองคลัง, กองยุทธศาสตร์ฯ

แผนงานที่ ๒ คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘ ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองสวัสดิการสังคม รวมยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจำนวนโครงการที่จะดำเนินการ ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๙ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๐ ของงบประมาณทั้งหมด

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณจำนวนโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๔๔,๑๘๓,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทั้งหมด

- ขอให้นำเรียนคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาครับ
 - มีคณะกรรมการจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม
 - ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ กรุณายกมือขึ้นครับ
- เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ
นายสุเวช รอบรู้
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่
ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
ข้อที่ ๑ โครงการที่ดำเนินการไปแล้วมีกี่โครงการและเป็นจำนวนเงินงบประมาณเท่าไร
ข้อที่ ๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีกี่โครงการและเป็นจำนวนงบประมาณเท่าไร
ข้อที่ ๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีกี่โครงการและคิดเป็นงบประมาณเท่าใด
ข้อที่ ๔ ได้นำโครงการที่เหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาผนวกไว้ในโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือไม่ ถ้าทำทันในปี ๒๕๖๖ จะมีกี่โครงการ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

เป็นคำถามที่ดี ครับ บางท่านก็ไม่รู้ บางท่านก็รู้ เพราะว่าสืบเนื่องจากช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เกิด โควิด -๑๙ งบประมาณไม่เข้าตามฤดูกาล งบประมาณจะเข้าปลายเดือน ๗ เดือน ๘ ทำให้การทำงานของสมาชิกและผู้บริหารที่เขียนโครงการไว้ บางท่านอาจจะสงสัยว่าโครงการที่ผ่านไปแล้ว ทำไมยังไม่เบ็ดเสร็จเป็นเป็นรูปธรรมก็ชี้แจงนะครับ งบประมาณ เข้าช้ามาก ๆ ครับ จนได้เปิดสภาเพื่อกันเงิน ส่วนรายละเอียดจะมอบให้ท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เป็นผู้ชี้แจง ครับ

นายเฉลิมเกียรติ อุบจันทร์สง่า
ผู้ช่วยเลขานุการ

ในส่วนของคำถามของท่านสุเวช ครอบรู้ จะนำเรียนอย่างนี้ ครับ โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๓ โครงการ งบประมาณ ๙๗,๗๖๔,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๕ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ ๗๑,๑๐๒,๔๐๐ จ่ายจริง ๖๖,๙๒๒,๘๑๕.๘๐ .-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๘ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ ๒๔,๔๐๓,๒๐๐ บาท

โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๗ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ ๒,๒๕๙,๐๐๐ บาท

โครงการเหล่านี้จะต้องผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่เป็นคณะกรรมการอีก ๑ ชุด ซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลจากกอง/ฝ่ายและจะนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯเพื่อประชุมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ครับ เพื่อนำเสนอให้ทันต่อการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งต่อไป

ส่วนรายละเอียดจริงๆ ยังไม่ทราบ ครับแต่โครงการทั้งหมดที่นำเรียนไปคือ ๑๔๓ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๘๔ โครงการ อีก ๒๘ โครงการอยู่ระหว่าง ซึ่งได้กันเงินเหลือปีไว้เรียบร้อยแล้วและโครงการที่ไม่ดำเนินการ ๓๒ โครงการ คือโครงการที่ไม่จำเป็นก็จะโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อย่างไรก็ตามแล้วจะนำเรียนคณะกรรมการทราบอีกครั้งนึง หลังจากประชุมคณะกรรมการชุดสุดท้ายเสร็จและเสนอต่อสภาฯครับ

นายสุเวช ครอบรู้
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ขออนุญาต ครับ ทำไมที่มันเหลือที่ ๓๒ โครงการ ถึงคิดว่าไม่จำเป็น แต่มันเป็นโครงการที่มาจากความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องจากชุมชนต่างๆนำเข้ามา ผมคิดว่าอย่างน้อยๆ ถ้าท่านไม่ดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ก็ควรจะดำเนินการในปี ๒๕๖๗ ,๒๕๖๘ ก็ได้ครับ

ถ้าหากว่าท่านคิดว่าไม่จำเป็น แต่ไม่ควรจะตกไป ไม่ควรจะต้องให้ตกไป เพราะโครงการเหล่านี้ทั้ง ๓๒ โครงการ มันมาจากความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องทั้ง ๓๙ ชุมชน ที่ส่งเข้ามา แต่บังเอิญว่าอาจจะมีบางที่ที่ท่านคิดว่าน้อย แต่ก็ควรจะคงไว้ตามงบประมาณต่างๆ ถ้ามีงบประมาณในปี ๒๕๖๖ ถ้างบประมาณเหลือก็ควรจะดำเนินการให้เขา ขอขอบคุณครับ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต
เลขานุการ

ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็น/จำเป็นทุกโครงการ ครับ เพียงแค่ว่าเงินงบประมาณมันมีน้อย แรกๆที่กระผมเข้ามาก็คิดเหมือนกันกับอาจารย์สุเวช ๆ พอมาดูจริงๆเม็ดเงินไม่มี เหมือนปีแรกที่เข้ามา ตั้งงบประมาณไว้ ๒๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏเงินขาดไป ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดดูว่ามากขนาดไหน เกือบเท่ากับ อดต. ครับ มันจำเป็นทุกโครงการ มันตกไป มันก็ดึงกลับมาใช้กลับมาทำใหม่ อันไหนที่ยังไม่ได้ทำ ไม่ต้องห่วงครับทุกโครงการสำคัญทุกโครงการ ครับ เหมือนเงินอุดหนุนโรงเรียน สมัย ปี ๒๕๔๕ ผมเป็นนายกฯ อุดหนุนให้โรงเรียนฯละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมัยนั้นเงินเข้ามาเต็มจำนวน ครับ แต่ ณ ปัจจุบัน สถานการณ์การเงินการคลังไม่เข้าตามปกติ อันนี้เรียนชี้แจง และขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีตอบคำถามของท่านสุเวช ๆ กรณีบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการปี ๒๕๖๔ ซึ่งเราได้ประกาศหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างทั้งงาน จำนวน ๓ โครงการ ถ้าจำได้ปี ๒๕๖๔ จะมีโครงการฯบ้านแก้งซอย ๑๕ โครงการฯหนองลุมพุก ซอย ๙ โครงการฯประปาซอย ๑/๓ แต่ละโครงการงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐-๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทางผู้บริหารและทางฝ่ายแผนงานต่างๆ ก็เก็บข้อมูลเหมือนการติดตามประเมินผลแผนฯ นั้นแหละเพราะว่าโครงการไหนที่ไม่ได้ทำเหตุผลฯ/ เหตุผลที่จำเป็นก็คือ ผู้รับจ้างทั้งงาน เราก็ก๊เก็บโครงการเหล่านี้มาเข้าแผนฯ ใหม่ มาปรับปรุงกระบวนการใหม่ จนนำมาสู่ในปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๓ โครงการนี้ก็กลับมา กลับมาอยู่ใน ปี ๒๕๖๖ ซึ่งอีกสักระยะหนึ่งก็จะประกาศฯ ก็ฝากเรียนประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้รับทราบ ว่าจริงๆทุกโครงการมีความสำคัญเหมือนท่านสุเวช ๆ บอกทุกโครงการจากความต้องการของพี่น้องประชาชนสำคัญทุกโครงการ ครับ

ย้ำเตือนเรื่องงบประมาณ อย่างที่ท่านนายกฯบอก อย่างในวันนี้ที่เราอนุมัติเพิ่มเติมแผนฯ ทั้งหมด ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในทุกปีเรามาเฉลี่ยให้เขตละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราก็จะมีวิธีการหางบประมาณจากส่วนนอก จากส่วนราชการอื่น เช่น งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้มาทางผู้บริหารก็จะไปหางบประมาณตามกระทรวง เช่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ

ในส่วนข้อ ๒ อยากเรียนเสริมทางหน่วยงานส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากแผนงานการดำเนินงานในเขตเทศบาล ฯ ที่ประสานของทางในส่วนของอำเภอและศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่ส่งโครงการ/กิจกรรมมาให้เรา รับทราบว่าในกิจกรรม/แผนงานมีอะไรบ้าง คุณจะทำอะไรบ้าง พอเรารู้ว่า คุณจะทำอะไร คุณจะเน้นเรื่องของการศึกษา เรื่องของวิทยาศาสตร์ หรือ เรื่องการส่งเสริมอาชีพ กีฬา เทศบาลก็จะส่งฯเข้าร่วมกิจกรรมหรือทางศูนย์วิทยาศาสตร์รู้ว่าเทศบาลจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็จะมาทำร่วมกัน เดี่ยวจะให้ทางกองยุทธศาสตร์เชิญหน่วยงาน ทั้งโรงเรียนและศูนย์วิทยาศาสตร์มา ประชุมร่วมกัน มาแชร์ข้อมูลกัน ปีหน้าจะทำอะไรบ้าง ประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับงบประมาณทั้งสองหน่วยงาน

ส่วนข้อ ๓ ในอาทิตยน์นี้ ฝากถึงประธานชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชน ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ส่งผมไปเรียนที่ข้าราชการพลเรือนฯ ตอนนั้นก็ใกล้จะจบแล้ว ก็จะมีงานต้องให้ทำรายเดี่ยว ผมก็ได้เลือกการขอรับบริการกลุ่มเปราะบาง ซึ่งศึกษาเฉพาะคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงและแจ้งให้กองสวัสดิการฯ ดำเนินการออกแบบ ทอดแบบ จะเป็นผลงานตัวหนึ่ง ซึ่งทาง ก.พ.ร.บอกว่าทำในสิ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ผมคิดว่ากลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิการซึ่งขาดการได้รับการจากภาครัฐพอสมควร ผมเจาะกลุ่มนี้ทั้ง ๓๙ ชุมชนมาเป็นฐานข้อมูลเราว่าเขาต้องการอะไร เช่นในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันต่างๆ ซึ่งจะออกสำรวจในช่วงอาทิตยน์นี้ จึงขอฝากประธานชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชน ให้ความร่วมมือเพื่อจะได้รวบรวมเป็นผลงานและนำเสนอและจะได้นำมาใช้ประโยชน์กับทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต่อไป

นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตเพิ่มเติมจากคำถามของท่านสุเวช ครอบรู้ จริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดำเนินการไม่ใช่ไม่จำเป็นเร่งด่วนหรือเร่งด่วนและดูความสำคัญก่อนหลังจริงๆแล้ว ตามที่ท่านปลัดฯ ได้เกริ่นไว้ งบโครงสร้างพื้นฐาน ทำมาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้เขตละ ๔,๐๐๐,๐๐๐บาท รวม ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอเรียนว่าการพัฒนาทั้ง ๗ ด้านจะเป็นงบประมาณทั้งค่าตอบแทน ,จริงๆที่ท้องถิ่นเราที่จัดเก็บกันเองที่ว่าบอกว่าได้มา ๒๐๐ กว่าล้าน นั้น ท้องถิ่นเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีเก็บภาษีได้แค่ ๑๐ กว่าล้านบาทเอง ครับ เพราะฉะนั้นงบที่ได้มาคือเงินอุดหนุนและจากรายได้ภาษี VAT ๗ เปอร์เซ็นต์ ภาษีน้ำมันและภาษีสื่อเลื่อน ฯลฯ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจงบประมาณจากส่วนกลางที่ได้มาจะเห็นว่าทุกวันนี้วิกฤติการณ์ในงบประมาณของระดับชาติเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลถังแตก โครงการที่เราจะมอบให้กับพี่น้องชุมชนมันทำไม่ได้ครับ เป็นข้อกังวลครับและขอยืนยันในส่วนของสภาฯ สมาชิกสภาทั้ง ๓ เขต ๑๘ ท่าน รวมทั้งท่านประธานสภาฯ ได้พยายามทั้งในส่วนองโครงสร้างพื้นฐานครับ

และก่อนเข้าวาระการประชุมเรื่องแจ้งให้ทราบได้เกริ่นสอบถามเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ก็มีทางหลายท่านเข้ามาสอบถามฯ ในวันนี้ก็โชคดีได้มีหัวหน้าองค์กร ผู้นำองค์กรต่างๆที่เข้าประชุมในวันนี้ด้วย ก็เลยมีคำถามเรื่องวันรับสมัครในสูญฉัตรในเอกสารวันที่ ๓ พฤศจิกายน ในวันที่นี้คงไม่ทันก็จะต้องขยายไปเป็นวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ในส่วนของชนิดประกวด ตั้งแต่หนูน้อยลอยกระทง ประกวดคนพมาศ และการประกวดกระทง ณ วันนี้ก็อยากจะให้ความชัดเจน เนื่องจากเวลาเหลือนิดเดียว ก็เรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกหลังจากที่ติด โควิด-๑๙กันมาตั้ง ๓ ปี อาจจะมีผลกระทบบ้าง ผมก็ได้คุยกับท่านนายกฯ และท่านก็มีความกังวลเพราะเป็นปีแรกที่จัดฯ

ทั้งในเรื่องประชาสัมพันธ์และงบประมาณก็อยากจะให้ท่านได้เสริมและประชาสัมพันธ์อีกรอบ ครับ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

ก็ฝากในส่วนของประเด็นปัญหาการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดนางนพมาศ ก็เข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ลักษณะการจะไปหาสปอร์เซอร์ก็จะน้อย ก็เลยจะสนับสนุนงบประมาณส่วนตัวของแพงเอง ทั้ง ๓ เขตๆละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้การจัดงานในปีแรกดำเนินการไปได้ด้วยดี และฝากสมาชิกสภาเทศบาลประสานกับประธานชุมชนฯขอรับสปอร์เซอร์ตามห้างร้านต่างๆก็ให้ความร่วมมือ ครับ ในส่วนของสจ. โก้ ก็ได้รับการประสานจากท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ ผมได้เกริ่นๆกับหลายๆห้างแล้ว ครับ ทางบ้านไผ่เก่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเข้าไปที่การไฟฟ้า ๖ ร้านเกียรติสิน ห้างวัชรพล ท่านประธานเข้าไปกับท่านสมาชิกเลยครับ เขาพร้อมยินดีครับ

ผู้แทนหน่วยงาน

ขออนุญาตเพิ่มเติมเนื่องจากกระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุผู้เข้าสมัครนางนพมาศตั้งแต่อายุเท่าไรก็เลยสอบถามไปยังผู้อำนวยการกองการศึกษาตอนแรกเข้าใจว่านางนพมาศจะต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป แต่ไม่ใช่ครับ ผู้ที่จะประกวดนางนพมาศจะมีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีบริบูรณ์ถึง ๒๕ ปี ส่วนหนูน้อยลอยกระทง มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีถึง ๑๐ ปีครับ แต่ใน ๑๐ ปี จะอยู่ในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน อันนี้ได้ครับแต่ถ้า ๑๑ ปี ไม่ได้ครับ ก็ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่จะส่งเข้าประกวด ครับ

นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตต่อเนื่องจากท่านนายกเทศมนตรี ครับ เป็นโอกาสดี ครับที่ทางหน่วยงานหลายๆท่านที่ นั่งอยู่ตรงนี้ ท่านฯตัวแทนจากสถานีตำรวจ ท่านตัวแทนจากสรรพากร ท่านตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ อาจจะมีคำถามว่าสามารถส่งเข้าประกวด ได้หรือไม่ ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ก็จะอยู่ในส่วนของชุมชนบ้านไผ่เก่า หรือสรรพากร ก็จะอยู่ในส่วนของชุมชนส่วนราชการ ๖ ขออนุญาตยกตัวอย่างครับ ถ้าเป็นไปได้ ท่านสามารถแสดงความจำนงค์ได้นะครับ

นายประเสริฐ เอราวัน
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านได้พาดพิงถึงท่านศรัณย์ กสิกิจวรกุลและให้ผมที่จะไปดูแลในส่วนของที่ใครจะประกวดนางนพมาศให้โทรศัพท์ไปหาท่านศรัณย์ กสิกิจวรกุล ก็ได้ครับเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาให้กับพี่น้องชาวบ้านไผ่ ตามที่ท่านได้คุยกับท่านศรัณย์ กสิกิจวรกุล กระผมก็พร้อมที่จะดำเนินการในส่วนนั้น ครับ

และขอขอบคุณท่านสุเวช ครอบรู้ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ กระผมถึงทราบถึงบางอ้อว่ารัฐบาลถึงแต่ก้อย่างที่ท่านนิวัฒน์ฯ ได้กล่าวมาและอีกอย่างนี้ถ้ารัฐบาลมีเงินสำนักงบประมาณ ผมจะพูดให้พี่น้องประธานชุมชนที่ นั่งอยู่ตรงนี้ได้รับทราบครับ งบประมาณตามที่ท่านประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจงมาเงินจะเข้ามาตามฤดูกาล

หน้าฝนไม่มา หน้าร้อนไม่มา จะมาหน้าหนาว เราจึงเข้าใจว่างบประมาณต่างๆ จะเข้ามาตามฤดูกาล ผมเป็นสมาชิกสภาฯมาหลายสมัยฟังจะทราบครับ ขอขอบคุณครับ

นายวันชัย สอนอินทร์
ผู้แทนประชาชนมทองถิ่น

เรียนท่านนายกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อก่อนเห็นมีการตั้งงบประมาณติดตั้งกล้อง CCTV ได้ทำการติดตั้งหรือยังและแต่ละชุมชนติดตั้งตรงไหน อันนี้อยากสอบถามครับ อยากจะเสนอให้ไปสำรวจติดตั้งในเขตชุมชน บขส. ตรงสี่แยกประชณีย์ สี่แยกหมอนรงค์ ฯลฯ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ

จะเป็นภาพใหญ่ จะนำโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ไปขอรับงบประมาณสนับสนุนที่กรม ฯ ครับ อยู่ในแผนทั้ง ๓๙ ชุมชน อันไหนที่ทำแล้ว อันไหนที่จะติดเพิ่ม ฯ กองยุทธศาสตร์ฯก็จะสรุปและกองช่างก็จะสำรวจ ฯ ครับ

นายมนัส มาซา
รองนายกเทศมนตรีฯ

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ได้มอบหมายให้จัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับกองการศึกษาขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมขอที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอายุของผู้สมัคร ฯ ประกวดนางนพมาศจะมีอายุตั้งแต่ ๑๖ปีปฏิบูรณ์ถึง ๒๕ ปี ส่วนหนูน้อยลอยกระทง มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีถึง ๑๐ ปีครับ ก็จะเป็นปัญหาว่าอยู่ในช่วงอายุ ๑๐ ปีจะเป็น ๑๐ ปี ๑ เดือน หรือ ๑๐ ปี ๑๑ เดือนก็สามารถสมัคร ได้ครับ และในส่วนของการขยายวันรับสมัคร ฯ ก็น่าจะได้ครับ เป็นเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ หลายท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงและแสดงความคิดเห็น ก็ขอน้อมรับและนำไปปรับปรุง แก้ไข ครับ

นายนพดล พลภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนนายกเทศมนตรีฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงโซนบ้านแก้ง ฯ ในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ สระสวรรค์ ข้างศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแก้ง ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ฯ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น ครับ

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
ประธานกรรมการ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๗ น.

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสุพิชฌาย์ ราชแข่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จดยางานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนิตยา จันทร์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ